



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ ๒๕๖๕ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓๓ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน (Omicron) สำหรับบุคลากรที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวหรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ กลับเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งให้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้

๑. สำนักงานเลขานุการ เปิดบริการทุกวันทำการ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บุคลากรทุกงาน สลับกันปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) โดยจัดให้มีการทำงานทดแทนกัน ยกเว้นผู้ที่ต้องปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ การให้บริการ และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจสำคัญเร่งด่วน ทั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้างาน และผู้ช่วยหัวหน้างาน ให้มาปฏิบัติงานแบบ Work on Site ตามปกติ

๒. บุคลากรที่จะกลับเข้ามาปฏิบัติงานแบบ Work on Site หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่ ๒๕๖๕ ให้รายงานผลตรวจด้วยชุดตรวจ ATK เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

๓. กรณีบุคลากรที่มีได้มาปฏิบัติงานทั้งแบบในสถานที่ตั้ง (Work on Site) หรือปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาพักผ่อน หรือ ลากิจส่วนตัว จากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้ถือเป็นการลาตามที่ได้รับอนุมัติไว้ตามปกติ

๔. ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถกำหนดการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์